



Tại Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2013, Chính phủ đã có những nhiệm vụ chung về tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2013

Chính phủ thường kỳ trong quý I, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nạn đói.

Tăng trưởng kinh tế quý I đạt 4,89%, cao hơn cùng kỳ năm 2012; lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng quý I tăng 2,39% so với tháng 12 năm 2012, thấp hơn so với cùng kỳ 4 năm qua.

Theo đó, trong quý 1, tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ năm trước, lạm phát được kiểm soát, lãi suất giảm, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện; tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng.

Lãi suất giảm, thanh khoản cao hơn thị trường ngân hàng đồng còi thiến; tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, đồng ngoại hối tăng.

Xuất khẩu tăng trưởng khá; nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất tăng trở lại. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao với vốn thực hiện và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đợt kết quả tích cực. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giám sát khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm chú ý.

Chính phủ chú ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chú ý đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng công trình, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA.

Cần chú ý kết quả triển khai và nhu cầu thị trường, xem xét việc ứng vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014, 2015 để với các dự án công trình, công trình đẩy nhanh tiến độ trong năm 2013, báo

đảm bảo chất lượng, hiệu quả và trong khuôn khổ năng cân đối nguồn vốn đã giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định; tiếp trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, mở rộng các dự án đang hoạt động hiệu quả.

*Theo TTVN*